

## **Chuyên đề tháng 11: Phát triển năng lực học sinh qua bài học "Nước Mỹ và Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991"**

Trong không khí thi đua sôi nổi của tháng 11 chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, cô giáo Phạm Thị Huệ đã tổ chức một chuyên đề dạy học đầy sáng tạo tại lớp 9A1 với chủ đề: *Phát triển năng lực học sinh qua bài "Nước Mỹ và Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991"*. Đây là một hoạt động không chỉ giúp các em học sinh lớp 9A1 nâng cao kiến thức lịch sử mà còn rèn luyện nhiều kỹ năng cần thiết cho việc học tập và phát triển tư duy.

Buổi chuyên đề bắt đầu với bầu không khí hào hứng khi cô Huệ khéo léo dẫn dắt học sinh đi từ những sự kiện lịch sử quan trọng trong thế giới hiện đại đến những vấn đề mang tính thời sự của nước Mỹ và Tây Âu sau Thế chiến thứ hai. Bằng những câu hỏi gợi mở, cô đã khuyến khích các em tham gia tích cực, phát biểu ý kiến và thảo luận về các nội dung trọng tâm như sự phát triển kinh tế, chính trị và xã hội của nước Mỹ, vai trò của Tây Âu trong bối cảnh chiến tranh.

Đặc biệt, cô Huệ không chỉ giảng dạy theo phương pháp truyền thống mà còn áp dụng nhiều cách tiếp cận hiện đại để phát triển năng lực học sinh. Các em được chia thành nhóm, cùng nhau phân tích tài liệu, thuyết trình về các nội dung được giao, khơi gợi ở các em tinh thần học hỏi và tìm tòi kiến thức mới.

Trong phần thảo luận, không khí lớp học trở nên sôi nổi khi các nhóm học sinh lần lượt trình bày quan điểm của mình và tranh luận để làm rõ thêm những vấn đề lịch sử còn bỏ ngỏ. Những bài trình bày không chỉ thể hiện sự hiểu biết sâu sắc mà còn phản ánh tư duy logic và khả năng phân tích của các em. Qua đó, năng lực tư duy phản biện, làm việc nhóm và kỹ năng thuyết trình của học sinh được phát huy tối đa.

Ngoài ra, cô Huệ còn khéo léo lồng ghép các câu chuyện lịch sử đầy cảm hứng về những con người và sự kiện tiêu biểu của nước Mỹ và Tây Âu, giúp bài học trở nên sống động và gần gũi hơn. Cô cũng đặt ra những câu hỏi mở để học sinh tự liên hệ với thực tiễn hiện nay, như vai trò của Mỹ và Tây Âu trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu, từ đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm của các em đối với xã hội.

Buổi chuyên đề kết thúc trong sự phấn khởi và hào hứng của cả giáo viên lẫn học sinh. Các em không chỉ nắm vững nội dung bài học mà còn cảm thấy tự tin hơn trong việc thể hiện ý kiến, hợp tác với bạn bè và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Chuyên đề tháng 11 do cô giáo Phạm Thị Huệ thực hiện không chỉ là một bài giảng lịch sử mà còn là một bài học lớn về phương pháp học tập chủ động, sáng tạo và hiệu quả. Đây là minh chứng rõ nét cho nỗ lực của cô trong việc đổi mới phương pháp dạy học, giúp học sinh không ngừng phát triển toàn diện cả về kiến thức lẫn kỹ năng. Những giá trị mà buổi chuyên đề mang lại chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các em học sinh lớp 9A1 và góp phần xây dựng tinh thần học tập tích cực, chủ động hơn trong thời gian tới.

*Một số hình ảnh trong buổi chuyên đề*









